

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
ประชุมเมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพินิจ แก้วมุกข์	ประธานสภาเทศบาล	พินิจ แก้วมุกข์	
2	นายจันทร์เพ็ญ นิมภักดี	รองประธานสภาเทศบาล	จันทร์เพ็ญ นิมภักดี	
3	นายหอม เทพนวน	สมาชิกสภาเทศบาล	หอม เทพนวน	
4	นายประสงค์ ไชยวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสงค์ ไชยวงษ์	
5	นายสุชาติ ศรีชาติ	สมาชิกสภาเทศบาล	สุชาติ ศรีชาติ	
6	นายบรรเจิด วิเศษอุดม	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรเจิด วิเศษอุดม	
7	นายสุวรรณ์ หนูพร	สมาชิกสภาเทศบาล	สุวรรณ์ หนูพร	
8	นายสันติ ดวงแสนวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สันติ ดวงแสนวงศ์	
9	นายพัฒนา เป็นมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล	พัฒนา เป็นมงคล	
10	นายพงศธร จันรัญ	สมาชิกสภาเทศบาล	พงศธร จันรัญ	
11	นายสมนึก ศรีชาทุม	สมาชิกสภาเทศบาล	สมนึก ศรีชาทุม	
12	นายดำรงณัฏ จันรัญ	สมาชิกสภาเทศบาล	ดำรงณัฏ จันรัญ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิจิต ดีเลิศ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ	วิจิต ดีเลิศ	
2	นายกุศล แก่นท้าว	รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1	กุศล แก่นท้าว	
3	นายปรีชา วรรณดา	รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2	ปรีชา วรรณดา	
4	นายสุรพล อินทรประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สุรพล อินทรประเสริฐ	
5	ว่าที่ร.อ.ประดิษฐ์ สุระภา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ประดิษฐ์ สุระภา	
6	นายนิกุล อ่อนอุบล	ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภา)	นิกุล อ่อนอุบล	
7	นายทองเด่น ลายเมฆ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ทองเด่น ลายเมฆ	
8	นางศรีอุบล เทพนวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศรีอุบล เทพนวน	
9	นางสาวปรียาภา สันชนวิบูล	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ปรียาภา สันชนวิบูล	
10	นางประภัสสร บุญเที่ยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ประภัสสร บุญเที่ยง	
11	นายสัญญา นาอุดม	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	สัญญา นาอุดม	
12	นางทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
13	นางสาววิพร เป็นมงคล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	วิพร เป็นมงคล	
14	นายชัยวัฒน์ สารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยวัฒน์ สารักษ์	
15	น.ส.สุปราณี หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สุปราณี หอมหวล	
16	นางสาวเกวลิ ปิ่นวนิชย์กุล	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	เกวลิ ปิ่นวนิชย์กุล	
17	นางสาวนิตยา ภูเยี่ยมใจ	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	นิตยา ภูเยี่ยมใจ	
18	นางสุชาดา อองอาจ	ธุรการ(สำนักปลัด)	สุชาดา อองอาจ	
19	นางวนิดา บัณฑิต	ธุรการ(สำนักปลัด)	วนิดา บัณฑิต	

นายนิกุล อ่อนอุบล -ขณะนี้ เวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลมา 12 คน ครบองค์ประชุม เลขานุการ

เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล เขียวประธานสภาเทศบาลจุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย
เพื่อเป็นสิริมงคลและได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล

นายพินิจ แก้วมุกข์ เมื่อประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายพินิจ แก้วมุกข์ -เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ให้เลขานุการสภาฯเป็นผู้แจ้งแทนประธานฯให้ที่
ประธานสภาฯ ประชุมฯทราบ

นายนิกุล อ่อนอุบล -ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ประกาศสภา
เทศบาลตำบลหนองวัวซอเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัว
ซอ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยประชุมสมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566
มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – วันที่ 30 มีนาคม 2566 สถานที่ประชุม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (ชั้น 2)

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองวัวซอได้ปิดประกาศไว้
ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์
www.nongwuasow.go.th และขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งหากมีการนัดหมายกำหนดนัดวัน และเวลา ในการประชุมฯ
ครั้งใด จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2566 ลงชื่อนายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- นายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาล -ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
- ฝ่ายเลขานุการสภาได้แจกจ่ายให้สมาชิกไปศึกษาอ่านมาแล้ว มีท่านใดจะถาม ขอแก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ(โปรดยกมือ)
- นายสมนึก ศรีชาทุม สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ครับ เมื่อสมัยประชุม คราววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสมัยวิสามัญ เราติดค้างกันเรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ปีพ.ศ.2567ไว้ ซึ่งเรื่องนี้ให้ท่านประธานสภาพิจารณาว่าจะไว้ ระเบียบวาระไหน หรือว่าจะยังไม่กำหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 แล้วแต่ท่านประธานสภาจะเห็นชอบเอาไว้วาระไหนครับ
- นายนิกุล อ่อนอุบล เลขานุการสภาฯ -เอาไว้พิจารณาวาระสุดท้าย เมื่อมีเรื่องพิจารณาให้ประธานสภาหารือที่ประชุม เพราะระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา กำหนดไว้ให้ประธานสภาหารือที่ประชุมฯ สมัยแรกของปีถัดไปนี้ เริ่มตั้งแต่เมื่อใด สมัยแรกของปี 2567 ซึ่งเรายังไม่ได้กำหนด ประเพณีที่ผ่านมามีกำหนดไว้ เดือน กุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แล้วแต่ว่าจะคุยตอนนี้เลย หรือว่าจะเอาไว้วาระสุดท้าย
- นายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาล -ให้เอาไว้วาระสุดท้ายนะครับ ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเราจะไปหารือกันตอนท้ายครับ
- มีสมาชิกสภาท่านใดอีกไหมครับ (ไม่มี)
- ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ
- 1.ผู้ที่ชอบ 11เสียง, 2.ไม่เห็นชอบ - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง
- ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่
- ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3 นะครับ
- มติที่ประชุม -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
- 5.1 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล (เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอแห่งใหม่)

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) ญัตตินี้ขอเชิญท่านนายกฯรับ-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) โดยที่ญัตตินี้ ได้เคยนำเสนอครั้งแรกแล้วเมื่อคราวเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 แต่ที่ประชุมได้มีความเห็นว่าควรชะลอให้ลงมติไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบโครงการนี้ให้รอบครอบ นั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารเห็นว่าโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว อีกทั้งเห็นว่าหากชะลอเรื่องล่าช้าออกไป จะส่งผลเสียหายต่อโครงการ ที่เกิดจากราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน จากที่มีแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาคม จากคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมการ การจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินที่เทศบาลมีความสามารถกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ โดยที่เทศบาลมีความพร้อมตามที่ระเบียบฯ กองทุนกำหนด โดยเสนอกู้ครั้งนี้ไม่เกิน 40 ล้านบาท ซึ่งการทำสัญญากู้เงินจะเป็นภายหลังการประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำสัญญากู้เงินได้ในวงเงินน้อยกว่า 40 ล้านบาท อันเกิดจากการประมูลแข่งขันราคางานก่อสร้างตามระเบียบ/กฎหมาย ปัจจุบันดอกเบี้ยของกองทุน กสท. เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด คือ อัตราร้อยละ 2 ซึ่งเดิมเป็นอัตราร้อยละ 2.5 และภาระที่เทศบาลต้องชำระไม่เกิน 10 ปี ตกประมาณปีละ 4.45 ล้านบาท และแต่ละปีเทศบาลก็คงเหลือเงินงบประมาณ มีงบพัฒนาไม่น้อยกว่า 3.25 ล้านบาท นอกจากนั้นแต่ละปีเทศบาลยังจะสามารถเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เช่น ตัวอย่างในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ ถนนพัฒนา 5 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง ตำบลหนองวัวซอ จำนวน 1 สาย จำนวน 9,800,000 บาท แต่มีปริมาณงานซ้ำซ้อนกับงบประมาณของเทศบาลที่จัดจ้างไปแล้วบางส่วน จึงอยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ และในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไปหลายโครงการคาดว่าจะได้รับการแจ้งเงินอุดหนุนปีนี้ ประมาณเดือน สิงหาคม 2566 (รายละเอียดโครงการที่เสนอไป จะให้ปลัดนำเสนอเพิ่มเติม) โดยสรุปเทศบาลจึงจะมีงบพัฒนาหรืองบลงทุน ปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้าน จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน นอกจากนั้น ปัจจุบัน เทศบาลยังมีเงินสะสม/และเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลที่สภาเทศบาลสามารถอนุมัติได้อีกประมาณ 7 ล้านบาท และมีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 18,345,954.63 บาท จึงเห็นได้ว่าเทศบาลยังคงมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา



ของชุมชนได้หลังจากที่มีการทำสัญญากู้เงินมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งมีความจำเป็นในการก่อสร้างในคราวเดียวกัน หากไม่ดำเนินการในห้วงนี้คาดว่าโครงการจะได้รับผลกระทบ และไม่น่าจะก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้จ้างออกแบบไว้ จึงอาจทำให้เสียหายต่อราชการที่ได้มีการเตรียมการมาเป็นขั้นตอนแล้วนั้น

จึงขอเรียนต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ และส่งเรื่องไปยังกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)พิจารณาให้กู้เงินจากนั้นจะได้นำมาประกาศฯจัดจ้างเหมาก่อสร้างและส่งเรื่องไปทำสัญญากู้เงิน ตามที่ได้มีการสัญญาจ้างเหมาและเมื่อก่อสร้างงานสุดท้าย เทศบาลฯจึงจะได้มีการตั้งงบประมาณส่งใช้รายปีๆละ 4 ล้านบาทเศษต่อไป โดยคาดว่าเทศบาลฯ จะได้ตั้งงบประมาณส่งใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(ในรายละเอียดปริมาณงาน/ราคาก่อสร้าง/แบบรูปรายการ ได้นำเสนอสำเนาให้ท่านแล้ว) และก่อนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายให้ความเห็นชอบผมขอให้ปลัดเทศบาลฯได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ในรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมจะอยู่ในแบบเสนอญัตติรายละเอียดจะอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับ ผมขอทวนสาระสำคัญให้ท่านได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา อภิปราย ให้ความเห็นนะครับ ได้ผ่านขั้นตอนสะท้อนปัญหาแล้วว่ามีมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีสำนักงานแห่งใหม่ ถ้าอย่างตรงนี้ที่ท่านเห็นสำนักงานเทศบาลเราต้องมาอาศัยที่ตรงนี้ก็เป็นที่ราชพัสดุติดตลาดสด ติตรพ.สต. โนนสว่าง ที่จอดรถแออัด ศักยภาพเรามีแต่ไม่รีบแก้ไขข้อเท็จจริงก็ได้จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นก็ไม่มีใครคัดค้านสมควรมีที่ดินเป็นของตนเองสามารถซื้อได้ โชคดีเรามีเงินสะสมเพียงพอที่จะซื้อซื้อมาได้แปลงหนึ่งท่านก็ทราบดีอยู่แล้วพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ และยังได้จ้างออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดจ้างออกแบบเราได้จัดทำเป็นขั้นเป็นตอนศึกษาความเหมาะสมทิศทางลมทิศทางแดดดูว่าเอาอาคารประเภทไหนมาใส่ความประหยัดพลังงานในอนาคตที่จะสามารถใช้พลังงานทดแทนดูแลอาคารสำนักงานผมเสียดาโอกาสนะครับถ้าเราไม่ทำช่วงนี้เพราะมูลค่าการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้น ขอให้ท่านได้พิจารณาให้ความสำคัญไม่ได้ทำให้ใครได้อยู่ นะครับให้ยึดประชาชนเป็นหลักเพื่อให้ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะเป็นหน้าเป็นตาของเราให้มีที่มที่ทางที่เหมาะสม มีหอประชุม มีอาคาร มีห้องน้ำสาธารณะ มีที่บริการประชาชน น้ำดื่ม น้ำกินน้ำใช้ และตรงนั้นจะมีความขยายความก้าวหน้าก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าท่านใดคิดว่าเหตุผลที่เสนอไปนี้ไม่มีความจำเป็นพอก็ยินดีที่จะรับฟังเราจะได้ทบทวนกัน พยายามปรับด้วยความมีเหตุมีผลก็อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้ช่วยดูโอกาสที่เหมาะสมที่คิดว่าเป็นผลงานของท่านที่ได้สร้างไว้กับพี่น้องประชาชน ขออนุญาตฝากให้ท่านได้พิจารณา

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นกับญัตตินี้
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมฯนะครับ



สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบกับญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ(แห่งใหม่) โปรดยกมือ
-เห็นชอบ ด้วยเสียง 2 เสียง

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นด้วย กับญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ(แห่งใหม่) โปรดยกมือ
-ไม่เห็นชอบ ด้วยเสียง 9 เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้าง
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ(แห่งใหม่)

(ไม่เห็นชอบ ด้วยเสียง 9 เสียง ,เห็นชอบ ด้วยเสียง 2 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง)

5.2 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ
ปกครองอำเภอหนองวัวซอ (โอนตั้งรายการใหม่) โครงการจัดงานกาชาดมะม่วงแพร้
ของดีหนองวัวซอประจำปี 2566)

นายวิจิต ดีเลิศ

-เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่เคารพ

นายกเทศมนตรี

กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่อง เห็นชอบให้
เบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ (โอนตั้งรายการ
ใหม่) โครงการจัดงานกาชาดมะม่วงแพร้ของดีหนองวัวซอประจำปี 2566

ญัตตินี้ สืบเนื่องจากท่านนายอำเภอหนองวัวซอ นายวุฒิพงษ์ ใจยศ ได้มีการประชุมหารือ
การจัดงานตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ และมี
ความเห็นร่วมกันของท้องถิ่นทุกแห่งอุดหนุนเงินให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อไปจัดงาน
โครงการมะม่วงแพร้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

- เนื่องจากเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดใช้สอย(คือขอเบิกจ่ายเอง โดยจะถือว่าเป็น
การจัดงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น) ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยจะเบิกแทนที่ทำการปกครอง
อำเภอ 100,000 บาท และส่วนที่เหลือเทศบาลจะเบิกจ่ายค่าจัดทำซุ้มและกิจกรรมในขบวน
หรืออื่น ๆ เพื่อร่วมจัดงานครั้งนี้

เพื่อให้เป็นไปตามที่นายอำเภอทำหนังสือมาขอเงินอุดหนุนครั้งนี้ และทำเหมือนกับทุก
ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ได้ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน จึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลหนองวัวซอ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไป
แล้ว นั้น

และในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เสนอตั้งงบประมาณ
เรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล

-ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อสมทบการจัดงานนี้ไว้ 150,000 บาท ครั้งล่าสุดได้ไปประชุมที่ว่า

เลขานุการสภาเทศบาล

การอำเภอหนองวัวซอ หลายที่และมีที่เดียวที่เราตั้งงบประมาณจะจัดงานร่วมกันสมทบ

นายอำเภอหนองวัวซอกก็อยากให้ทำเหมือนกันให้อุดหนุนเงินแล้วอำเภอจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในหลักการก็ไม่เห็นด้วย ในการเขียนโครงการมาในลักษณะการณ ตามระเบียบเงินอุดหนุนฯซึ่งดูเอกสารแล้วหน่วยงานอำเภอไม่ได้ทำเองมอบให้หลายหน่วยงานทำแทนซึ่งมันก็ผิดในระเบียบฯก็ได้แย้งไปแล้ว ทางอำเภออยากได้เป็นเงินก็ไม่ขัดข้องนะครับ ก็ขอความเห็นแย้งไว้ซึ่งประเพณีที่ผ่านมาเขาก็ทำแบบนี้มาตลอด ก็เลยจำเป็นต้องอุดหนุนไปตามนโยบายของนายอำเภอ ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล

ผมเห็นด้วยนะครับ โครงการนี้เพราะเคยจัดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆมาแล้ว

-มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นกับญัตตินี้ เพิ่มเติมหรือไม่(ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมฯนะครับ

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบกับญัตติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอก (โอนตั้งรายการใหม่) โครงการจัดงานกาชาดมะม่วงแพร่ของดีหนองวัวซอประจำปี 2566 (โปรดยกมือ)

1.ผู้เห็นด้วย 11 เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอก (โอนตั้งรายการใหม่) โครงการจัดงานกาชาดมะม่วงแพร่ของดีหนองวัวซอประจำปี 2566

5.3 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอสาธารณะ(ที่ชำรุดเสียหาย)

จำนวน 1 ระบบ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอสาธารณะ(ที่ชำรุดเสียหาย)

จำนวน 1 ระบบ ญัตตินี้เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายวิจิต ตีเลิศ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่เคารพ

กระผมนายวิจิต ตีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอสาธารณะ(ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 1 ระบบ

เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนมานานแล้ว สาเหตุเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2565 เกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าลงที่หน้าดับเพลิงอาคารงานป้องกันฯ เป็นเหตุให้อุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ตั้งบวไว้ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 36,100 บาท

๗

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าข้างต้นนั้นไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากการสืบราคาในปัจจุบันแล้วราคาได้ปรับสูงขึ้น อีกทั้งการประมาณราคาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจัดตั้งเครื่องควบคุมและเดินระบบไฟฟ้า รื้อถอนของเดิมที่ชำรุดเสียหายออกไปด้วย

เพื่อให้ได้เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการในปริมาณคุณภาพของเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบกับต้องจัดซื้อตู้คอนโทรล(ควบคุมปั้มน้ำ) และมีค่าใช้จ่ายอื่นคือค่าแรงในการรื้อเครื่องสูบน้ำเก่า และค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ จึงขอเสนอญาติให้สภาเทศบาลพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวขอสาธารณะ (ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 140,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้น

และในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เสนอตั้งงบประมาณเรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภา

-ขออนุญาตเพิ่มเติมของญาตินายกเทศมนตรีขออนุมัติจ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งงบประมาณคือจัดซื้อแล้วมาติดตั้งเอง แต่ก็มีกรรือระบบเดิม เครื่องควบคุมไฟ และติดตั้งเครื่องเพื่อให้ใช้ได้เหมือนเดิมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปสำรวจราคาที่เป็นราคาปัจจุบันที่เป็นราคาท้องตลาดและได้ปริมาณงานมาก็ได้สำเนาแจกจ่ายทุกท่านเป็นเงิน 140,000 บาท ประกอบด้วย 1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 380 โวลต์ จำนวน 1ชุด จำนวนเงิน 89,000บาท

2.จัดซื้อตู้คอนโทรล(ควบคุมปั้มน้ำ) 600 โวลต์ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 35,000 บาท

3.ค่าแรงรื้อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ จำนวน 16,000 บาท

รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ถือว่าเป็นความจำเป็นเดือดร้อนที่ผ่านมาเราก็เข้ามาตลอดได้รับการทวงถามจากท่านสมาชิกสภาฯก็สอบถามมาว่าล่าช้าเพราะอะไร ก็ช้าเพราะตั้งงบประมาณราคาไม่เหมาะสมกับปริมาณนี้ละครับ จึงขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ

นายประสงค์ ไชยวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ

เรื่องนี้ผมได้ยื่นมานานแล้วนะครับ น่าจะเสร็จไปนานแล้วเรื่องไหนที่รีบๆด่วนๆของประชาชน ดูเหมือนไม่สนใจทำงานมากกว่าปล่อยมาถึงขนาดนี้มันน่าจะเสร็จไม่น่าจะเกินเดือนเดียวก็น่าจะเสร็จตั้งแต่แรกๆปล่อยมายาวจนจะถึงปีแล้วนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับ

นายทองเด่น ลายเมฆ
หัวหน้าสำนักปลัด

-คือการตั้งงบประมาณช่วงเดือนสิงหาคม เทศบัญญัติก็ผ่านไปหมดตั้งไว้ 36,100บาท ก็เลยไปสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่งใบเสนอราคา ราคาสองแสนกว่า อีกเจ้าหนึ่งราคา 140,000 บาท พอเดือนกุมภาพันธ์ก็ว่าจะเข้าสภาฯก็เลยไม่ได้เข้าก็เลยมาขอเข้าเดือนมีนาคม

ซึ่งมี 2 ประเด็น คือจะโอนตั้งรายการใหม่ กับจะขอจ่ายเงินสะสม ก็ขอให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภา

-ญัตติขอจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม การที่จะโอนตั้งรายการใหม่ผมก็ได้ดูแล้วว่างประมาณมันไม่เพียงพอ เราก็จะสงวนไว้แก้ไขปัญหาในฐานะข้อมูลเดิมแก้ไขปัญหาที่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้มีอะไรบ้าง ซึ่งเงินเราก็มีอยู่เจ็ดล้านกว่าก็เป็นเงินกระเป๋าเทศบาลอยู่ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตั้งไว้น้อยมันก็ไม่พอ เมื่อไม่พอก็เป็นภาระในการโอนไปโอนมาในความล่าช้านี้ผมคนหนึ่งก็มีส่วนรับผิดชอบ ไม่ดูแลไม่ได้ตรวจสอบก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรมากมายก็มาเจออีกทีที่ประชุมสภาได้ท้วงถามนะครับ ผมก็ได้เรียกหัวหน้าสำนักปลัดไปถามก็ได้ดำเนินไปแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องไปดูของจริงหน้างานไม่ใช่ไปซื้อครุภัณฑ์มาติดตั้ง ติดตั้งได้ไหม เป็นการตั้งที่เราไม่ได้ไปดูสภาพปัญหาหน้างานก็มีส่วนเสียหายจริงๆก็ต้องกราบขออภัยและจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีอีกก็จะมีพิจารณาโทษตามระเบียบวินัยราชการขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาเทศบาลด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบรรเจ็ด วิเศษอุดม สมาชิกสภาฯเขต 2 สำหรับเงินสะสม มาตรา 89 ผมเคยแถลงในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะครับ ว่าพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกสภา 11 เสียงไม่มีปัญหา และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประชุมสมัยวิสามัญ สท.ดำรงณ จันรัฐ ก็ได้สอบถามท่านประธานไปยังฝ่ายผู้บริหาร สำหรับญัตติที่ 5.3 ผมคิดสมาชิกสภาทั้ง 11 ท่าน คงไม่มีปัญหาต้องอนุมัติและผมก็ยืนยันที่จะอนุมัติด้วย ผมเห็นด้วยครับกับญัตตินี้ครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล
นายดำรงณ จันรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

-ฝากด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะใช้จ่ายเงินสะสมเราก็ต้องดูให้แม่นนะครับ ฝากผู้ดูแลงบประมาณด้วย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ
ผมนายดำรงณ จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เห็นด้วยกับท่านประสงค์ ไชยวงษ์ ที่ได้อภิปรายไปแล้วนั้นความล่าช้าของเทศบาล ความล่าช้าเกิดขึ้นบ่อยรถบรรทุกน้ำสิบล้อ ผมไปสอบถามดูแล้วว่าอาทิตย์หน้าๆ แต่ไม่เห็นมาจอดเลยครับ มันเป็นอย่างนี้ครับรถสิบล้อครับ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ญัตติจัดซื้อปั้มน้ำเข้าสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารด้วยขอบคุณครับ

นายวิชิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-ขอเสริมอีกหนึ่งเรื่องปั้มน้ำที่ปล่อยให้เป็นปัญหามานานก็อย่างว่าแหละเจ้าหน้าที่เราก็แก้แล้วเนาะอาจจะทำงานล่าช้าไปบ้าง ก็เวลาดังงบประมาณซ่อมโน้น นี่ นั่น ก็ประมาณการมาพอไปทำจริงๆก็ทำไม่ได้ คุณลักษณะมาตรฐาน ราคา ขอทำเรื่องโอนตั้งรายการใหม่ ขอโอนเพิ่ม โอนลดใหม่ ก็หลายครั้งแล้ว เวลานอกสถานที่ก็แบบพี่น้องเนาะ ก็ไม่รู้จะว่ายังไง ก็คิดว่ากล่าวกันแต่ก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองหรอก ในที่ประชุมแห่งนี้ผมก็ขอรับผิดชอบนะครับ บางทีระเบียบทางราชการกว่าจะเข้าที่ประชุมฯ กว่าจะทำเรื่อง โอนลดโอนเพิ่มต้องใช้เวลาจริงๆมันก็ดูไม่ดีเอาเครื่องรถไปตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำเป็นเวลาหลายเดือน ไปๆมาๆรถที่ไปทำก็

เสียหายอะไรหลายๆอย่างทั้งพูดกันว่าทั้งดีทั้งร้ายดูค่ากันอยู่นั้นแหละ หลังจากนั้นก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก หากชำรุดเสียหายก็ตั้งงบประมาณเพื่อไว้เหลือก็ไม่เป็นไร เราก็เอาไปทำอย่างอื่นก็เหมือนกันตั้งงบประมาณเจาะจงไว้ พอไม่พอ ก็มาเสียเวลา2-3เดือน ผมก็ขอรับผิดชอบด้วยนะครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-การสืบราคาก่อนตั้งงบประมาณ อย่างน้อยควรจะ 3บริษัท ขึ้นไป บริษัทที่1เท่าไร บริษัทที่ 2เท่าไร บริษัทที่3 เท่าไร และแนบมาในใบเสนอญัตติมาด้วย ผাগด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาจะเสนอ อภิปราย สอบถาม เพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมฯนะครับ

หากสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอสาธารณะ(ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 1 ระบบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท โปรดยกมือ

1.ผู้เห็นด้วย 11 เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในระบบน้ำประปาบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอสาธารณะ(ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 1 ระบบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

5.4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานทะเบียนราษฎรเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานทะเบียนราษฎร (แทนของเดิมที่ชำรุด) เพื่อใช้สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะครบวาระ และใช้ในภารกิจงานทั่วไปของงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้น และในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เสนอตั้งงบประมาณเรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภาฯ

-ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนฯแทนของเดิมที่ชำรุด ทราบว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้และเป็นงบประมาณค่อนข้างเยอะซึ่งคุณลักษณะ/สเปคที่จำกัด เอาไว้พิมพ์บัญชีรายชื่อของงานทะเบียนฯ เครื่องเดิมจัดซื้อเมื่อปีพ.ศ.2548 (17 ปี) ที่จริงก็อยากตั้งงบประมาณให้ถูกต้อง แต่เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีขึ้นแน่นอน ยุบสภาฯ จะครบวาระ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 หากเราไม่จัดซื้ออาจจะเกิดความเสียหายไม่สามารถปรับบัญชีรายชื่อตรงนี้เพื่อส่งมอบผู้จัดการเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้งเราเห็นว่าจะกระทบต่อพี่น้องประชาชน จะกระทบต่อ

วาระการเลือกตั้งเป็นการบริการชุมชนสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เทศบาลที่ไม่มีงบประมาณใดๆที่จะโอนได้จำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเราก็มีเกินมา 25%ประจำปี ประมาณ 7 ล้านบาท ได้แจ้งเวียนไปแล้ว และจะใช้ในส่วนนี้ด้วยในการที่จะจัดซื้อก็เป็นไปตามใบเสนอราคาบริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศ)จำกัดเป็นผู้ดูแลระบบ รายละเอียด

ดังนี้ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อมติดตั้ง ประกอบ

๑.๑ เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/คำสั่งควบคุมการทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒(๓๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐ บาท

เรียนที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเพราะเป็นการเตรียมการเลือกตั้งครับ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้ง 11 ท่าน สำหรับโครงการ/ญัตติ ที่นายกฯเสนอที่ประชุมสำหรับตัวผมเองเห็นด้วยครับ ที่กำลังผู้ที่อภิปรายอยู่นี้ อาจจะได้ใช้ในสมัยต่อไป โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศจะต้องใช้ตัวนี้ปรี้นออกมาเพื่อปรี้นบัญชีรายชื่อของประชาชนในเขตเทศบาล หรือพื้นที่ใกล้เคียงมาขออาศัยในการใช้นะครับเป็นประโยชน์ของทางราชการผมเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เห็นด้วยกับญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอที่ประชุมฯแห่งนี้ ผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านเพราะเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรวมกัน เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-การตั้งงบประมาณให้สิบลาราก่อนตั้งงบประมาณ อย่างน้อยควรจะมี 3บริษัท ขึ้นไป บริษัทที่1เท่าไร บริษัทที่ 2เท่าไร บริษัทที่3 เท่าไร และแนบมาใบเสนอญัตติมาด้วย ผากด้วยนะครับ

มีสมาชิกสภาจะเสนอ อภิปราย สอบถาม เพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)

ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมฯนะครับ

หากสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้ในงานทะเบียนราษฎร(แทนของเดิมที่ชำรุด) เพื่อใช้สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 431,000 บาท โปรดยกมือ

1.ผู้เห็นด้วย 11 เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมสภา เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการ

ใช้ในงานทะเบียนราษฎร(แทนของเดิมที่ชำรุด)เพื่อใช้สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 431,000 บาท

5.5 เรื่อง ขอบความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง(โอนตั้งรายการใหม่)

(2)โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา(โอนตั้งรายการใหม่)

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่เคารพ

กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอบความ

เห็นชอบเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน จำนวน 2 โครงการ

ประกอบ (1)โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง(โอนตั้งรายการใหม่)

(2)โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา(โอนตั้งรายการใหม่)

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้น และใน

เรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เสนอตั้งงบประมาณเรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล

-ให้กองการศึกษาได้ให้รายละเอียดที่ไปที่มาของโครงการนี้ เชิญผอ.กองการศึกษาครับ

นางทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ

เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดิมที่ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 เราได้ตั้งโครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตั้งไว้หมวดค่าใช้

สอย การที่ตั้งไว้หมวดค่าใช้สอยนั้นเทศบาลจะต้องผู้ดำเนินการเอง แต่ในปีที่ผ่านมา ทั้ง 2

โครงการ เราได้ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเราจะได้ดำเนินการเอง สำหรับเงินอุดหนุน

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่งจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดโนนสว่าง สำหรับ

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดไร่สวรรค์ ปีที่ผ่านมา

มาตั้งเป็นหมวดเงินอุดหนุนทั้งหมด ปี2566ปีนี้เกรงว่าการที่จะดำเนินการเองกลัวว่าจะเกิด

ปัญหาในหลายๆด้านก็เลยขอเสนอที่ประชุมสภาฯโอนตั้งจ่ายเป็นหมวดเงินอุดหนุน

เหมือนเดิมเพื่อให้วัดเป็นผู้ดำเนินการเองส่วนเราในนามเทศบาลตำบลหนองวัวซอเป็นผู้ไป

ร่วมงานเหมือนทุกๆปี โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่งให้วัดโนนสว่าง

เป็นผู้ดำเนินการ จำนวน100,000 บาท โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาตั้งไว้ 50,000

บาท จ่ายเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 2 วัด คือ จ่ายให้วัดไร่สวรรค์ 30,000 บาท จัดแข่งขันการ

สวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ และวัดโนนสว่างจัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา 20,000 บาท

จึงขอตั้งโอนตั้งรายการใหม่เป็นเงินอุดหนุนเหมือนเดิม ในเดิมที่ผ่านมาอุดหนุนให้วัด ในปีนี้

จะอุดหนุนในนามคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งในนามคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนเงินแล้วก็

จะไปทำร่วมกับวัด ปีที่ผ่านมาอุดหนุนให้วัดก็ซึ่งได้สังเกตว่าวัดไม่ได้มีหน้าที่จัดงานบุญตรงนี้ก็

จะทำตามระเบียบฯเงินอุดหนุน ที่จะไว้ว่า หน่วยงานไหนที่รับเงินอุดหนุนหน่วยงานนั้น

จะต้องมีหน้าที่ เราพอไปดูหน้าที่ของวัดแล้ว วัดไม่มีหน้าที่จะมาจัดงานเองกิจกรรมแบบนี้

ครั้งนี้ก็จะอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อไปดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการรับเงินอุดหนุนแต่ให้วัดเป็นผู้ดำเนินการ เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 9 บ้านโนนสว่าง โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่5 และหมู่ที่9 บ้านโนนสว่าง ขอขอบคุณ
-โดยสรุปเดิมทั้ง2 โครงการนี้ ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายเราทำเองร่วมกับวัดเราเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อไปดำเนินการแต่ได้รับข้อมูลว่าเกรงว่าทางคณะชาวบ้านหรือวัด ใครก็ไม่รู้ว่าไม่สบายใจก็เลยว่าจะรับเงินไป หรือเราไปจัดอาจจะไม่สะดวกเอาแบบสบายใจก็เลยว่าจะตั้งเหมือนเดิม ถ้าเราอุดหนุนใครไปก็ต้องไปดูว่ามีอำนาจหน้าที่ ว่ามีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไหมการอุดหนุนเป็นเงื่อนไขพิเศษจะครบปกติจะถือว่าเทศบาลไม่มีความพร้อมให้หน่วยงานอื่นจัดให้จัดแทนจัดให้ดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาก็มีระเบียบออกมา ทางกองการศึกษาที่อุดหนุนให้กับวัดก็มีหน้าที่ด้านอื่น ไม่มีหน้าที่มาจัดงานในลักษณะบุญบั้งไฟมีหน้าที่ขององค์กรของประชาชนก็เลยได้ตั้งเงินอุดหนุนให้องค์กรประชาชนข้อเท็จจริงก็วัดนั้นแหละทำก็ต้องไปคุยกับวัดว่าไม่สามารถอุดหนุนให้กับวัดได้ อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกันประเพณีเข้าพรรษาที่เป็นองค์กรประชาชนรับไปจัดงานประเพณีเข้าพรรษา

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสมนึก ศรีชาตุม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เมื่อจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วนี้จะประเมินผลยังไงไม่ใช่ว่ากรรมการวัดเป็นผู้บริหารนะครับ ท่านต้องชี้แจงรายละเอียดมีค่าใช้จ่ายอะไรต้องชัดเจน ถ้าเราทำเองเรามีบริการนั้นนี้มีการบริหารรายละเอียดต่างๆได้ ถ้าอุดหนุนไปอย่างเดียวผลกับมาจะเป็นยังไงต้องมีติดตามประเมินผลเช่นอุดหนุนงานมะม่วงแพร่ 100,000 บาทเขาก็ต้องมีรายละเอียดระบุออกมา นะครับ จริงๆแล้วผมไม่อะไรหรอก จริงๆแล้วคณะกรรมการแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันผมอยากให้ท่านอธิบายให้แน่ชัดว่าเมื่ออุดหนุนไปแล้วนี้เอกสารตอบรับผลตอบรับการประเมินผลตอบรับกลับมาจะเป็นอย่างไรเพราะอุดหนุนไปเลยนี้มันไม่ได้ 1.ไม่มีรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน2.มันอุดหนุนไปเลยไม่ได้ ไม่มีรายละเอียดในการใช้เงินเทศบาลต้องเป็นผู้ทำเอง ถึงจะทำได้ท่านประธานโปรดพิจารณาด้วยนะครับ

นายสุชาติ ศรีชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่ผ่านมาทุกปีที่ผมมีประสบการณ์การร่วมกับทางวัดทางวัดจะมีเอกสารประกอบในการจัดงานรูปภาพการจัดงานบุญบั้งไฟมีครบหมดนะครับ ท่านสมนึกไม่เข้าใจ ผมทำงานร่วมกับทางวัดมาตลอดจะจัดทำเอกสารความพร้อมมาทุกอย่างเพื่อความชัดเจนเทศบาลก็ความร่วมมือกับวัดเหมือนกันเวลา มีอะไรก็ขอภาพถ่าย ค่าโน้นค่านี้นี้มีหมดมันละเอียดดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีไม่ว่าจะเป็นงานมะม่วงแพร่ งานบุญบั้งไฟ ประเพณีเข้าพรรษาของวัดไร่สวรรค์ ตรงนี้ชัดเจนตามเอกสารสถิติที่จัดทำส่งคือจะอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตรงนี้มีเอกสารรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่กองการศึกษา ตอนแรกได้คุยกันแล้วว่าจะใช้งบค่าใช้จ่ายแล้วก็ตามแต่ปัญหามันเยอะถ้าเรามาทำคนนั้นนอยากให้ทำแบบ-

นั่นคนนี้อาจให้ทำแบบนี้ก็ได้คุยกันกับท่านมหาดิฉันว่าท่านอยากให้เราแบบไหน
อยากให้เป็นงบค่าใช้จ่ายให้เราทำเองหรือว่าเป็นงบเงินอุดหนุนอย่างทุกปีที่ผ่านมาท่านก็บอก
ผมว่าทำเหมือนเดิมละท่านนายกฯสะดวกง่ายดีไม่ใช่อุดหนุนมาให้กับทางวัดนะ ให้อุดหนุน
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เดียวทางวัดกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะไปประสานงานกันเอง
มีเอกสารครบทุกอย่างไม่ห่วงเพราะมีความชัดเจนเพราะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานขอ
รับรองว่าไม่มีปัญหา อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบสบายใจได้เลย

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลด้วยความเคารพอย่างสูง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สำหรับญัตตินี้รับตามที่นายกเทศมนตรีได้อภิปรายได้มีการพูดไปเมื่อกี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
นะครับ ผมเห็นด้วย โดยเฉพาะสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายไปเมื่อกี้ นะครับ ท่านอาจจะ
ไม่ได้คลุกคลี ผมเองในฐานะที่ได้คลุกคลีกับทางวัดมาตลอดดูแลวัดและดูแลกองการศึกษา
มาก่อน ตามระเบียบฯ ที่ท่านสท.สุชาติได้อภิปรายต้องมีลายลักษณ์อักษรรายละเอียด
รูปภาพ ไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กองการศึกษาเก็บเอกสารไว้เป็นอย่างดี
งบประมาณต่างๆผมก็อยากให้เพิ่มเติมด้านงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงานกีฬา งานบุญวัด
โนนสว่าง มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านทางโซเชียลผ่านทางเฟสบุ๊คของทางวัดโนนสว่าง
เทศบาลได้หน้านะครับเพราะโครงการเส็งกลองกิ่งตั้งไปถึงต่างประเทศ เพราะวัดโนนสว่างมี
ลูกศิษย์เยอะ เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนไปเรามีหน้าตา พี่น้องประชาชนเราได้มีส่วนร่วมการ
ไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นวัดไร่สุวรรณก็ดี วัดโนนสว่างก็ดีเป็นประเพณีที่ดีที่
เทศบาลตำบลหนองวัวซอได้สนับสนุนเขาจะบอกว่าเทศบาลตำบลหนองวัวซอได้มีการ
อุดหนุนเงินโครงการ อุดหนุนสรภัญญะก็ดี อุดหนุนกลองกิ่งก็ดี เพราะเป็นการโปรโมท
ต่างประเทศและในประเทศ ได้เป็นอย่างดี ผมเห็นด้วยครับท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร
เรามีคุณค่าตรงนี้เรามีโอกาสทำเราทำเพื่อเทศบาลตำบลหนองวัวซอและพี่น้องในเขต
เทศบาลกระผมนายบรรเจ็ด วิเศษอุดม ยินดีที่จะยกมือให้สนับสนุนครับ อย่าว่่าแต่ 100,000
บาท 200,000 บาท ผมก็จะยกมือให้ครับ

นายสุชาติ ศรีฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล

-เฟสบุ๊ควัดโนนสว่างอย่าว่าแต่ในประเทศไทยครับเฟสบุ๊คเขาดูถึงประเทศนอกมันเป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาลตำบลหนองวัวซอเราด้วย ไม่ใช่เป็นหน้าเป็นตาของวัดเฉยๆ เทศบาลเรา
อยู่พื้นที่ หนึ่งแสนบาทยังน้อยไปนะครับ มีหลายรายการจะได้ใช้ในบุญบั้งไฟ รวมค่าใช้จ่าย
ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท อาจจะถูกอุดหนุนเป็นหนึ่งในแสนห้าหมื่นบาท หรือสองแสนบาทก็ดีครับ

นายประสงค์ ไชยวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรื่องอุดหนุนงานโครงการประเพณีต่างๆผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ให้มันเหมาะสมกับที่เราจะ
เบิกจ่ายถ้าเงินเรามากก็อุดหนุนมากก็ไม่ใช่ไรดูความเหมาะสมก่อนไม่ใช่จะเชียร์อะไรก็เชียร์
ไปเห็นด้วยนะครับ แต่เงินเรามีไหมละ ก็ต้องรอดูก่อนเงินในกระเป๋าเราก่อน ไม่ใช่มีเงินสิบล
บาททำบุญสิบลบาทหมดแล้ว

นายสุชาติ ศรีฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล

เป็นเพียงข้อเสนอไม่ใช่บังคับต้องเอาให้ได้อย่างเดียวนะครับ ผมถามข้อเสนออื่นๆถ้ามีเงิน
(งบประมาณ)ให้มากกว่าได้ไหม ไม่ใช่ว่าต้องเอาอย่างเดียวที่พูดนะท่านต้องเข้าใจด้วยไม่มีไม่
เป็นไรครับ ถ้าเป็นไปได้อุดหนุนเยอะกว่านี้ได้ไหม ไม่มีไม่เป็ไรผมเสนอเฉยๆครับขอบคุณครับ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคราฟ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีต่างๆก็จะมีส่วนมากก็จะมีบุญมหาชาติ กิจกรรมบุญเข้าพรรษา
บุญบั้งไฟก็มีแค่วัดโนนสว่างกับวัดไร่สวรรค์ ที่เราอุดหนุนงานประเพณีก็รับปากรับนะท่านว่า
ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะมีเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอีกไหมเหมือนกับทางท่านสมาชิกสภาได้
อภิปรายถ้าเรามีเงินพอเราก็พร้อมที่จะอุดหนุนถ้าดูแล้วอาจจะไม่มีเงินพอก็คงไม่ว่ากันนะครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายซักถามเพิ่มเติมผมก็จะขอมติที่ประชุมฯนะครับ
หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน
องค์กรประชาชน (1)โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง(โอนตั้งรายการใหม่)
(2)โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา(โอนตั้งรายการใหม่) โปรดยกมือ
1.ผู้เห็นด้วย 10 เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง 4.เข้าห้องน้ำ 1 เสียง
ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เบิกจ่ายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ2566
หมวดเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกลองกิ่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท
2.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตั้งไว้ 50,000 บาท

5.6 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2566 จำนวน 2 โครงการ

- 1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอ
- 2.โครงการขยายผิวจราจรถนนพัฒนา 5 (จากสามแยกถนนพหลุเพชร-สี่แยกถนนพัฒนา
11 ตัดถนนพัฒนา 5) ม. 1ต.หนองวัวซอ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่เคราฟ
กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
จำนวน 2 โครงการ

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้น
และในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณที่เสนอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภาฯ

ญัตตินี้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2566 สืบเนื่องตั้งงบประมาณโครงการงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้รับทราบจาก
ผู้สำรวจแบบ มีข้อเท็จจริงตอนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุว่ามีปริมาณ
งานที่แตกต่างจากเดิมที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณฯ ที่นี้ให้ท่านไปดูที่หน้าที่ 108 รายละเอียด

เอกสารของกองช่างได้นำเสนอปริมาณงาน ไปดูโครงการแรกโครงการขยายผิวดินจรณนพัฒนา 5(จากสามแยกถนนพหลุเพชร-สี่แยกถนนพัฒนา 11 ตัดถนนพัฒนา5)หมู่ที่1 ตำบลหนองวัวซอ ความยากในการดำเนินการขยายผิวดินจรณนไม่น้อยกว่า 483เมตร หรือพื้นที่ขยายผิวดินจรณนไม่น้อยกว่า 1,070 ตารางเมตร ตรงนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการขยายผิวดินจรณนพัฒนา 5 หมู่1 ตำบลหนองวัวซอปริมาณงานผิวดินจรณนกว้าง เฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 410.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร

อีกโครงการหนึ่ง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมบริเวณหนองวัวซอหน้าหนองวัวซอขนาดท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 632 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างที่เดิมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสาธารณะหนองวัวซอ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน เชิญท่านรองฯทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ และเชิญผอ.ช่าง ได้ชี้แจง

นายกุศล แก่นท้าว
รองนายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จะนำเรียนโครงการชี้แจงรายละเอียดสำหรับญัตตินี้ โครงการที่1 โครงการขยายผิวดินจรณนพัฒนา 5 จากสามแยกถนนพหลุเพชรยาวไปจนถึงแยกถนนพัฒนา11 ตัดถนนพัฒนา5 หลังจากที่ได้ทราบในเทศบัญญัติแล้ว จึงได้มีการออกแบบในแบบเดิมกว้างเฉลี่ย 1.70เมตร พอได้ลงพื้นที่จริง บางพื้นที่ไม่ถึงเมตร 1.70 เมตร กองช่างก็เลยได้ทำการออกแบบใหม่ให้ลดระยะพื้นที่ความกว้างลงไป ให้เหลืออยู่ เฉลี่ย 1.50 เมตร ตลอดสาย ประเด็นที่2ปริมาณงานความหนาของคอนกรีต ออกแบบไว้ 0.10 เมตร หนา10ซม. และได้นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับถนนเส้นนี้ใหม่ ความหนา10ซม.อาจจะรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ไหวก็เลย แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมา หนา 0.15 เมตร หรือ15ซม. ส่วนพื้นที่ปริมาณก่อสร้างจะลดลง เดิมความยาวจะอยู่ที่ 483 เมตร หรือพื้นที่ผิวดินจรณน1,070 เมตร ใหม่ระยะทาง จะเหลือ410 เมตร มีพื้นที่ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร

ส่วนโครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมบริเวณหนองวัวซอหน้าหนองวัวซอโครงการนี้ขอเชิญท่านผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด

นายสุทธิชัย เสริมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพอย่างสูง ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสุทธิชัย เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมบริเวณหนองวัวซอ กองช่างได้รับมอบหมายคำสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้กองช่างสำรวจงบประมาณ ปริมาณ เดิมได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการในการก่อสร้างจริง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารมีข้อเท็จจริงตามเทศบัญญัติเดิม “โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมบริเวณหนองวัวซอหน้าหนองวัวซอ ขนาดท่อ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 632 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สภาพพื้นที่จริงถ้าดำเนินการไปตามเทศบัญญัติ ความยาว 632 เมตร ก็จะไม่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังจากทาง คสล.อเนกประสงค์ทางไปหนองน้ำได้

ระยะทางจริงที่ได้เดินสำรวจ 1,157 เมตร จากทาง คสล.อเนกประสงค์อ้อมไปทางทิศ ตะวันออกเพื่อบังคับน้ำให้ลงลำห้วยหลวงถ้าเราดำเนินการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ 632 เมตร ก็แน่นอนก็ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ลำห้วยได้ ใน 632 เมตรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกต้นน้ำอยู่ที่สี่ร้อยกว่าเมตรถึงลานอเนกประสงค์ทิศใต้ทางสนามกีฬาถึงสามแยกทอดัง ประปา อันนี้ สี่ร้อยกว่าเมตรอันนี้ช่วงแรก และช่วงที่ 2 ปลายน้ำลงสู่ลำห้วยร้อยกว่าเมตร รวมแล้วจะเป็นหกหรือกว่าเมตร ช่วงกลางจะเป็นงานดินให้ระดับเท่ากับท้องที่ระบายน้ำ เพื่อบังคับทิศน้ำให้สามารถลงลำห้วยได้จึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายสมนึก ศรีชาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมได้ตั้งข้อสังเกตของโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอ งบประมาณ 3,709,700 บาท และมาบวกต้นทุนหารงบประมาณแล้วมีมันจะตกเมตรละ 5,870 บาท จริงๆแล้วราคามันจะสูงเกินไปนิดหนึ่งไหมครับ ท่านประธานสภาฯจริงๆแล้ว เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำไม่ใช่การก่อสร้างในรายละเอียดก็ไม่มีว่าเป็นท่อพัก ท่ออะไร จะมีรายการเพิ่มในนี้หรือเปล่าจริงๆวางท่อแล้วตกเมตรละห้าพันแปดขอให้ท่านได้พิจารณา ดูตรงนี้ด้วยนะครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการเทศบาล

-จริงๆแล้วเป็นเรื่องของเทคนิคทางช่างที่เขาคำนวณมาท่านลองดูรายละเอียดในเอกสารอ่าน ไปตามเอกสารมีการสำรวจออกแบบสรุปการประเมินราคางานก่อสร้าง แบบปร. 4 ได้เสนอ เชนต์ตามลำดับชั้น เป็นเกณฑ์การประเมินราคาคณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง จริงๆจะแพงหรือไม่แพงก็เป็นไปตามระเบียบของราชการ ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดตาม เอกสารนี้ นะครับ

นายสุทธิชัย เสริมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณเดิมตามเทศบัญญัติ 632 เมตร รายละเอียดปริมาณงานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง มีปริมาณงานดังนี้ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 603 ท่อน บ่อรับน้ำคสล. พร้อมฝาปิด ขนาด 1.80 x 1.30 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร จำนวน 26 บ่อ รายละเอียดตามแบบสรุปรายการก่อสร้างที่เทศบาลตำบล หนองวัวซอกำหนด

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ผมก็จะขอมติที่ประชุม นะครับ
หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอ 2.โครงการขยายผิวจราจรถนนพัฒนา 5 (จากสามแยก ถนนพหลุเพชร-สี่แยกถนนพัฒนา 11 ตัดถนนพัฒนา 5) ม. 1ต.หนองวัวซอ โปรดยกมือ 1.ผู้เห็นด้วย 11 เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่



มติที่ประชุม	<p>เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองน้ำหนองวัวซอ</p> <p>2.โครงการขยายผิวจราจรถนนพัฒนา 5 (จากสามแยกถนนพหลุเพชร-สี่แยกถนนพัฒนา 11 ตัดถนนพัฒนา 5) ม. 1ต.หนองวัวซอ</p>
นายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาล	<p>5.7 เรื่อง แจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p>ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง แจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ญัตตินี้ขอเชิญท่านนายกฯครับ</p>
นายวิจิต ดิเลิศ นายกเทศมนตรี	<p>กระผมนายวิจิต ดิเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่องแจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้นและในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ</p>
นายนิกุล อ่อนอุบล เลขานุการเทศบาล	<p>-ญัตตินี้เป็นญัตติ เรื่องแจ้งประกาศฯ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบฯระบุไว้ว่าให้แจ้งต่อสภาเทศบาล เอกสารหน้า118 เรื่อง แจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สืบค้นตามเอกสารได้นะครับ</p>
ที่ประชุม	-รับทราบ
นายวิจิต ดิเลิศ นายกเทศมนตรี	<p>ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง แจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p>กระผมนายวิจิต ดิเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ เรื่องแจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้ว นั้นและในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ</p>
นายนิกุล อ่อนอุบล เลขานุการเทศบาล	<p>-ญัตตินี้เป็นการแจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าจะให้ท่านก็จะเสียเวลาและได้สำเนาแจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบแล้วท่านใดอยากอภิปรายซักถาม ก็ สามารถสอบถามได้นะครับญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อที่ประชุมฯทราบครับ ขอขอบคุณครับ</p>
ที่ประชุม	-รับทราบ



- นายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาล นายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรี
- ก่อนจะไประเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ นายกเทศมนตรีมีญัตติเร่งด่วนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา ญัตตินี้เชิญท่านนายกเทศมนตรี
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติเร่งด่วน เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองวัวซอ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและพาดสายดับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเขตเทศบาลหนองวัวซอประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยขอเสนอเป็นวาระที่ 5.9 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนให้ได้รับการบริการไฟฟ้าสาธารณะพร้อมๆ กัน โดยอาศัยอำนาจของประธานสภาที่จะเห็นควรอนุญาตตามข้อ 38(6) ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม (วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม 12 คน จะต้องเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 4 ท่าน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอให้สมาชิกให้การรับรองด้วยครับ
- ขอผู้รับรอง 4 ท่าน ครับ
- นายพินิจ แก้วมุกข์ นายสุชาติ ศรีฮาดร สมาชิกสภาเทศบาล นายบรรเจิด วิเศษอุดม สมาชิกสภาเทศบาล นายดำรงณ์ จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล นายประสงค์ ไชยวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายนิกุล อ่อนอุบล เลขาธิการเทศบาล
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- ผมนายสุชาติ ศรีฮาดร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- ผมนายบรรเจิด วิเศษอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- ผมนายดำรงณ์ จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- ผมนายประสงค์ ไชยวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ
- ญัตติเร่งด่วนไม่มีในระเบียบวาระการประชุมต้องมีผู้รับรองจำนวน 4 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาล รับรองแล้ว จำนวน 4 ท่าน คือ
- 1.นายสุชาติ ศรีฮาดร สมาชิกสภาเทศบาล
 - 2.นายบรรเจิด วิเศษอุดม สมาชิกสภาเทศบาล
 - 3.นายดำรงณ์ จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล
 - 4.นายประสงค์ ไชยวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
- ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอที่ ที่เคารพ
- กระผมนายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติเร่งด่วน เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองวัวซอ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและพาดสายดับระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเขตเทศบาลหนองวัวซอประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566(เพิ่มเติม)



เรื่องนี้ เป็นกรณีพิเศษที่เราตั้งงบประมาณเพื่อการขยายเขตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ ปัญหา ความเดือดร้อน จึงจำเป็นเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองวัวซอขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าและพาดสายดับระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมจากเดิมที่ตั้งไว้) 100,000 บาท โดยขออนุมัติจ่ายเงิน เพิ่มอีก 104,669.20 บาท ซึ่งถ้าหากล่าช้าออกไปอีก จะทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าทำให้ ประชาชนเดือดร้อนออกไปอีก ไม่พร้อมกันในคราวเดียวกัน จึงขออนุญาตนำญัตตินี้เข้าบรรจุ กรณีเร่งด่วน ขอได้โปรดให้ประธานได้ช่วยพิจารณาบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน และจะให้สภา เทศบาลฯได้พิจารณาต่อไป และในเรื่องนี้ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่เสนอตั้งงบประมาณเรื่องนี้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการเทศบาล

-ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรีตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เทศบาลตำบลหนองวัวซอได้ทำหนังสือแจ้งไปการไฟฟ้า หนองวัวซอได้ออกมาสำรวจประมาณการแล้ว ประมาณงานทั้งหมดใช้งบประมาณ 204,669.20 บาท ปริมาณที่จะได้นั้นได้สำเนาหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน แล้ว เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตฯกฟส.นวช. - ขยายเขตฯพาดสายดับติดตั้งไฟสาธารณะข้างหนอง วัวซอ จุดที่1ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 3 ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม. ระบบ 1เฟส 1 สาย ระยะทาง 520 เมตร เป็นเงิน42,001.76 บาท
จุดที่ 2 บริเวณข้างหนองน้ำสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 3 ชุด พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.ระบบ 1เฟส 1 สาย ระยะทาง 360 เมตร เป็นเงิน 35,669.15 บาท
จุดที่3 ซอยกองพันธ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลหมากหญ้า ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 4 ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.ระบบ 1เฟส 1 สาย ระยะทาง 170 เมตร เป็น เงิน 34,436.21 บาท
จุดที่4 ซอยจตุชัย บ้านโนนสว่างพัฒนา หมู่3 หมากหญ้า การดำเนินการปักเสา ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.ระบบ 1เฟส 2 สาย ระยะทาง 170 เมตร เป็นเงิน 36,113.87 บาท
จุดที่5 ซอยสุวรรณศรี บ้านหนองวัวซอ หมู่1 ตำบลหนองวัวซอ การดำเนินการ ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะ จำนวน 2 ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.ระบบ 1เฟส 1 สาย ระยะทาง 70 เมตร เป็นเงิน 16,448.21 บาท

เดิมมีเงินอยู่ 100,000 บาท หากจะทำก็ลำบากไม่สามารถทำได้ จึงขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 104,669.20 บาท อย่างที่ท่านนายกฯได้นำเรียนที่ประชุม ถือว่าเป็นความจำเป็น เร่งด่วนหากไม่ดำเนินการในคราวเดียวกัน ประชาชนเดือดร้อนและล่าช้าออกไป

นายบรรเจิด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน กราบเรียนประธานสภาเทศบาลด้วยความเคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้เป็นญัตติที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอได้รับประโยชน์ และผม

ยืนยันทันสนุนนะครีบ ขอขอบคุณไปยังท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ฝ่ายผู้บริหาร ด้วยนะครีบ โดยเฉพาะท่านรองนายกฯ กุศล แก่นท้าว เอกสารที่ 1,2,3,4,5 ตั้งแต่เจ้าหน้าที่เอา มาให้ผมดูแล้วนะครีบต้องขอกล่าวอีกครั้งวันที่ได้ไปงานกับท่านนายกฯ เขาก็ถามเหมือนกันวันนั้น ยังตอบไม่ได้ต่อไปจะได้ชี้แจงว่าอุบัติเหตุที่ได้อนุมัติงบประมาณครอบคลุมไปด้วยทั้งเขต 1 และ เขต 2 วันนี้ได้ประโยชน์มากมายและจะได้นำข้อมูลที่ขยายเขตฯ ไฟฟ้าได้ไปบอกกล่าวพี่น้อง ประชาชน ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ

นายสุชาติ ศรีฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิจารณาอุบัติเหตุที่นายฯ ได้ยื่นเข้ามานี้ เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านจริงๆ ครีบ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ผู้บริหารทุกท่านที่รับผิดชอบตรงนี้ เพราะได้ถูกถามมาตลอดว่าเมื่อไรจะ มาทำไหน วันนี้ชัดเจนครับขอบคุณครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมฯ นะครีบ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่ออุดหนุนให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองวัวซอ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและพาดสายดับระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะเขตเทศบาลหนองวัวซอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

1. ผู้เห็นด้วย 10 เสียง, 2. ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง 4. ไม่อยู่ 1 เสียง
ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่

เห็นชอบอนุมัติ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองวัวซอ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และพาดสายดับระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เขตเทศบาลหนองวัวซอ จำนวน 104,6969.20 บาท

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

นายพินิจ แก้วมุกข์

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

นายนิกุล อ่อนอุบล
ปลัดเทศบาล

-ท่านนายกเทศมนตรีให้ผมแจ้งรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ขอรับกับรัฐบาล

1.ประเภทก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน จำนวน 4 โครงการ งบที่ใช้ 6,332,000 บาท ของกองช่าง

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง ไปศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล

หนองวัวซอ ทำร่วมกับอบต.หมากหญ้า ระยะทาง 493 เมตร งบ3,400,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนราชบัณฑิต หมู่ 3ต.หมากหญ้า

งบ1,251,000 บาท

3.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนสุขาพัฒนา หมู่ 9 ต.หมากหญ้า งบ 603,000 บาท

4.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนพัฒนา3 หมู่9 ต.หมากหญ้า งบ 1,078,000 บาท

2.ประเภท ลานกีฬา ของกองการศึกษา

ไปสร้างที่ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ งบประมาณ 6,180,000 บาท

1.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล 11 คน ตามแบบมาตรฐาน งบประมาณ 1,890,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(ฟุตบอล)พร้อมอุปกรณ์ ปูพื้นยาง งานระบบไฟฟ้า และครุภัณฑ์กีฬาฟุตบอล งบประมาณ 4,290,000 บาท

3.ประเภท หอกระจายข่าว

โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 50 จุด ส่งสัญญาณครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล งบประมาณ 4,036,000บาท หากไม่ได้รับเงินอุดหนุนก็จะใช้งบประมาณในเทศบัญญัติที่ตั้งไว้

4.ประเภทค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของกองสาธารณสุข

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี งบประมาณ 2,500,000 บาท

รวมทั้ง 8 โครงการ รวมเงิน 19,048,000 บาท จึงขอเรียนให้ทราบว่านอกจากโครงการที่ใช้งบประมาณของเราแล้วยังมีโครงการที่ขอใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล ที่เราเสนอไปจะได้ไม่น้อยกว่า 2 โครงการอยู่แล้ว จึงขอแจ้งว่าปริมาณงานในปี2567 ก็เยอะอยู่และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณครับ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

การที่เราเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนเทศบาลที่ได้รับงบประมาณเยอะสุดคือเทศบาลตำบลกุตหมากไฟ เพราะมีความพร้อมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ปีถัดๆไปก็จะ เป็นเทศบาลโนนหวายที่ได้เยอะ เวลาไปสัมมนาก็ได้พูดคุยกันกับนายกฯท่านอื่นๆ ถ้าโครงการพร้อมก็จะได้รับสนับสนุน เพราะบางที่อาจจะเตรียมเอกสารไม่ทัน หนังสือที่แจ้งมาใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ ปีนี้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าปีนี้เราจะพยายามมีโครงการ เมื่อเขาแจ้ง มาเราก็เสนอเข้าไป ถ้าเรามีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่อยู่วงในเราก็จะมีความพร้อมเรื่อง เอกสารถ้าเราใช้เฉพาะเงินโครงการสร้างพื้นฐานเราก็มีแล้ว๗-๘ ล้าน ถ้าเราได้ก็มีโครงการ ใหญ่ๆในปีต่อไป

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-ขอชมเชยในเรื่องที่จัดงานกีฬา ที่ผ่านมามีจัดงานได้ดีมาก ขอขอบคุณไปยังผอ.ทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ทำงานอย่างแข็งขัน คุ่มค่าคุ้มงบประมาณในการ จัดงานผู้คนที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจที่มาชมกีฬา เด็กมา พ่อแม่ ปู่ย่าตายายก็มา มาชม มาเชียร์ เป็นผลสำเร็จอย่างสูงได้รับคำชมจากผู้ปกครอง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีมงาน ผู้จัดการโครงการขอขอบคุณครับ

นายดำรงณั จันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล

-ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ได้อภิปรายในสภาเมื่อคราวที่ผ่านมา สำหรับขอยเล็กน้อยผม ได้ไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลหมากหญ้า แล้วถ้าจะฝังท่อตัดณะครึบลงมานั้น ท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอเคนะครับ ขอขอบคุณผอ.ช่างและท่านปลัด ได้เร่งดำเนินการให้ครับ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี


-เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาฯ มีพี่น้องละแวกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สอบถามถึงงานประเพณีสงกรานต์ทางเทศบาล จะจัดกิจกรรมหรือไม่ ขอขอบคุณครับ


-ส่วนเรื่องงานประเพณีสงกรานต์ต้องไปดูก่อนว่าเราได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ว่าจะจัดให้มีโหมงค้ำน้ำ และรำวงชาวบ้านย้อนยุคที่หนองน้ำหนองวัวซอ ให้มีที่เล่นที่เที่ยว ปีนี้ไม่มีงบประมาณที่จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ แต่เราตั้งงบประมาณที่ตั้งไว้คือโครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมต่างๆ ถึงอย่างไรก็ขอคงงบประมาณก่อนนะครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์ -มีสมาชิกสภาฯท่านใด อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (เว้นระยะ)
 ที่ประชุม -ไม่มี

นายพินิจ แก้วมุกข์ วันนี้เราประชุมได้เนื้อหาสาระพอสมควรผมขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯครั้งนี้ ขณะนี้เวลาอีก 13.40 น. ผมขอปิดการ
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 ครับ


ปิดประชุม เวลา 13.40 น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดการพิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาววรพร เป็นมงคล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายนิกุล อ่อนอุบล)
 เลขานุการสภาเทศบาล

มติคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ แล้วรับรองว่าถูกต้อง

 ประธานกรรมการ
 (นายพัฒนา เป็นมงคล)

 กรรมการ
 (นายดำรงณ์ จันรัฐ)

 กรรมการและเลขานุการ
 (นายพงศธร จันรัฐ)

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
 หนองวัวซอ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


 (นายพินิจ แก้วมุกข์)
 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ